
  
      

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 

  วัน พ ฤหั สบ ดี ที่  1 1  มก ราคม  2567  เวล า  09.00 น า ฬิ ก า  ณ  ห้ อ งป ระชุ ม                             
สภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 7 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายปดิพัทธ์  สันติภาดา   
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และ นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ 
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

   (1) กระทู้ถาม         
        1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
    1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การขึ้นแรงงานขั้นต่ำ โดยนายสหัสวัต  
คุ้มคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน 
             ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาทุกยุคทุกสมัย การแก้ปัญหาเรื่อง
ค่าแรงขั้นต่ำอย่างยั่งยืนคือ การทำอย่างไรให้ค่าแรงไม่ถกูลด หรือสู้กับอัตราเงินเฟ้อได้ เพื่อที่แรงงานไทย
จะไม่ต้องเผชิญปัญหาแบบปัจจุบัน ปัญหาค่าแรงขั้นต่ำ เกิดขึ้นเพราะการขึ้นค่าแรงแต่ละครั้งต้องผ่าน
คณะกรรมการไตรภาคี ทำให้ไม่มีช่วงเวลาที่แน่นอนว่าเมื่อไรจะได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่ละปีแรงงานไทย 
ได้ค่าแรงลดลงทุกปีโดยที่เราไม่รู้ตัว เนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทุกปี กรณีคณะกรรมการไตรภาคี          
มีมติขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั้ง 76 จังหวัด ในอัตรา 2-16 บาทขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่ และนำเข้าคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม  2566  เพ่ือรับรองและให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป                
ว่าเรื่องนี้ทำให้มีการถกเถียงกันว่าการขึ้นค่าแรงแบบนี้ เพียงพอหรือ ไม่อย่างไร การจ้างแรงงาน                      
ให้สอดคล้องกับค่าจ้างแรงงานในปัจจุบันค่าจ้างขั้นต่ำที่ขึ้นมาจากปี 65 เพ่ิมขึ้นมาเพียงร้อยละ 2.4                
ซึ่งประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หมายความว่าจะต้องเลี้ยงบิดา  มารดา บุตร การขึ้นค่าแรง     
ขั้นต่ำที่ไม่สอดคล้องได้ใช้หลักเกณฑ์อะไรมาคิด หากรัฐบาลส่งเสริมนโยบายการมีบ ุตร ดังนั ้น                   
การพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำให้สามารถมีชีวิตที่มีคุณภาพเลี้ยงครอบครัวได้  ควรพิจารณาให้สอดคล้องกัน  
ส่วนคณะกรรมการไตรภาคี ที่มาจากภาคส่วนตา่ง ๆ  ได้มีการประชมุ ประชาชนไม่เคยไดร้ับทราบบันทึก
การประชุมว่ามีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องใด ที่ผ่านมามีการแทรกแซงทางการเมืองตลอด จนเป็นวาระ
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ทางการเมือง ทำให้คณะกรรมการไตรภาคีไม่มีอำนาจจริง และขอให้คณะกรรมการไตรภาคีเป็นตัวแทน
ของแรงงานจริงๆ ถ้าคณะการไตรภาคีไม่สามารถทำอะไรได้ก็ควรยุบทิ้งหรือไม่  

   นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชี้แจงว่า              
ตามที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้สอบถามว่าการขึ้นแรงงานขั้นต่ำไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับ
การคำนวณแรงงานขั้นตำ่ตลอดระยะเวลา 30 ปี ตามที่ได้ประกาศแรงงานขั้นต่ำและประกาศใช้เมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2567 ไปแล้วนั้นเป็นไปตามข้อมูลที่คณะกรรมการไตรภาคีทั้ง 76 จังหวัด ได้เสนอเข้ามา 
ฝ่ายการเมืองไม่เคยแทรกแซงการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ผ่านมาเพียงเป็นการตั้งข้อสังเกต เกี่ยวกับ          
การนำฐานข้อมูลปี 2563 - 2564 ซึ่งเป็นช่วงเศรษฐกิจขาลงมาคำนวณที่อาจทำให้อัตราค่าจ้างที่ปรับขึ้น
ไม่สมเหตุสมผลเท่านั้น โดยจะมีการเชิญคณะกรรมการค่าจ้างหารืออีกครั้ง และตั้งอนุกรรมการขึ้น  
เพื่อศึกษาการขึ ้นค่าแรงใหม่ โดยจะมีการศึกษารายอาชีพ และการปกครองส่วนท้องถิ ่น สำหรับ            
การประกาศเป็นรายจังหวัด จะเป็นการสะท้อนภาพเป็นจริง  เพ่ือวิเคราะห์และทบทวนตัวแปร                
ในการทบทวนอัตราขั้นต่ำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การพิจารณา ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ
ชุดใหญ่ที ่จะมีการแต่งตั้งในวันที่ 17 มกราคม 2567 ซึ่งมีฝ่ายของรัฐและนักวิชาการ ส่วนตัวแทน            
ฝ่ายลูกจ้าง 5 คน นายจ้าง 5 คน เพื ่อศ ึกษาข้อเท็จจริงของสภาพปัจจุบ ันแล้วนำมาเป ็นสูตร                  
ในการคำนวณอัตราค่าจ้างขึ ้นต่ำ จะประกาศค่าแรงขึ้นต่ำได้ในบางพื้นที ่ บางอาชีพ บางประเภท              
บางสาขาได้ คาดว่าจะประกาศค่าแรงขั ้นต่ำประมาณเดือนเมษายน 2567 และขอเวลาอีก 1 ปี                
ในการที่จะประกาศค่าแรงขั้นต่ำทั้งประเทศในปี 2568 ทั้งนี้ ขอยืนยันว่าในคณะกรรมการไตรภาคี    
เป ็นการเล ือกกันเองของลูกจ้างและนายจ้าง กระทรวงแรงงานไม ่สามารถเข ้าไปก้าวก่ายได ้                    
ส่วนขั้นตอนการเลือกโดยไม่มีสหภาพแรงงานนั้น จะขอไปสอบถามให้อีกครั้ง แต่รัฐมนตรีไม่มีสิทธิ            
เข้าไปร่วมการประชุมไตรภาคี เพราะป้องกันการแทรกแซงทางการเมือง  อย่างไรก็ตาม จะหารือกับ
ประธานบอร์ด และที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการที่เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต่าง ๆ แต่ไม่สามารถหารือกับฝ่าย
นายจ ้างหร ือล ูกจ ้างได ้ โดยจะด ูแลให ้ความเห ็นก ับที ่ปร ึกษากรรมการว ่าอะไรควรหร ือไม ่                       
ส่วนค่าแรงใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อัตราสูง อาจไม่มีผู้ลงทุนในพื้นที่เพราะต้องมีค่าเสี่ยงภัย 
ส่วนค่าแรงของผู้มีบุตรนั้นเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ เพ่ือพิจารณาการจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน
สำหรับผู ้ที ่ลาคลอดบุตร จำนวน 98 วัน โดยให้นายจ้างอุดหนุนเงินเดือน  จำนวน 49 วัน และ
สำนักงานประกันสังคมจ่ายเงินอีก จำนวน 49 วัน ทำให้ลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนเต็มจำนวนในช่วง             
ที่ลาคลอดบุตร 

             1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางการเมือง
ของรัฐบาล โดย นายชัยธวัช ตุลาธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล 
ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 
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                             รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหาทางการเมืองโดยการจัดทำรัฐธรรมนูญ           
ฉบับใหม่ให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นและการสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดิน           
ด้วยการฟ้ืนฟูระบบนิติรัฐที่ เข้มแข็ง โดยมีการตั้งคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางในการ                
ทำประชามติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเหน็ที่แตกตา่งในเรื่องรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 โดยจะตั้งคำถามประชามติเพ่ือแก้ไขรัฐธรรมนูญ  ยกเว้นหมวด 1 และหมวด 2 โดยมองว่า                
การบล็อกรายละเอียดดังกล่าว จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคต จึงขอสอบถามว่าเห็นชอบหรือไม่             
ท่ีจะมีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ และ
รัฐบาลจะทบทวนข้อเสนอเรื่องคำถามประชามติของคณะกรรมการฯ หรือไม่ นอกจากนี้  การดำเนินคดี                
ทางการเมือง ในประเด็นการฟ้ืนฟูหลักนิติรัฐที่เข้มแข็งของรัฐบาล ยังพบการดำเนินคดีของผู้ชุมนุม             
ทางการเมือง และผู้ต้องหาไม่ได้รับการประกันตัว ซึ่งกระทบต่อสิทธิของประชาชน นอกจากนั้น                    
ยังพบการคุกคามทางการเมืองแม้เปลี่ยนรัฐบาลยังพบการกระทำต่อเนื่อง นอกจากนั้น กระบวนการ
ยุติธรรมสองมาตรฐานจากกรณีบุคคลที่ได้รับการรักษาในชั้น 14 ซึ่งเกินระยะเวลา 120 วัน เทียบกับ
นักโทษรายอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับกรณีดังกล่าว ทำให้กระบวนการยุติธรรมมีความเท่าเทียมกัน
หรือไม่ 
                            นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ชี้แจงว่า ปัญหาที่ เกิดขึ้นเนื่องจากทุกฝ่ายมีความต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี 2560           
ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งหลายเรื่อง จนประเทศได้รับความเสียหาย ซึ่งก่อนหน้านี้มีการพยายาม                
ที่จะแก้ไขหลายครั้ง เนื่องจากติดเงื่อนไขในหมวดที่  1 และหมวดที่  2 จึงทำให้ไม่สามารถแก้ไข
รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วประเด็นสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ ที่จะเป็น
ประชาธิปไตยมากขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้ โดยเป็นไปตามนโยบายที่ตั้งใจไว้คือไม่แก้ไข
หมวด 1 หมวด 2 ซึ่งถือเป็นการหลีกหนีจากปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงขอให้แสวงหาจุดร่วม สงวนจุดต่าง              
โดยเท่าที่ได้ไปสำรวจกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ไม่มีกลุ่มใดต้องการแก้ไขในหมวด 1 และหมวด 2 ถ้าหากมีการ
แก้ไขจะเป็นความไม่สบายใจของคนส่วนใหญ่ในประเทศ โอกาสนี้  จึงขอเชิญฝ่ายค้านมาร่วมกันคิดว่า           
ทำอย่างไรให้รัฐธรรมนญูที่จะแก้ไขนั้นเป็นประชาธปิไตยได้มากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรให้อำนาจของประชาชน 
สามารถทำอะไรได้มากกว่าเดิม สำหรับคณะกรรมการฯ ที่จัดตั้งขึ้นได้สอบถามประชาชนทั้ง 4 ภาค  
ล้วนแต่ไม่ต้องการแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 และต้องการประชาธิปไตยที่มากขึ้น เช่นเดียวกับ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ ในประเด็นการทบทวนข้อเสนอเรื่องคำถามประชามติ
ของคณะกรรมการฯ เรื่องดังกล่าวยังไม่ถึงรัฐบาล เรื่องเป็นของคณะกรรมการฯ ซึ่ง ได้แถลงชัดเจน             
ต่อสภาแล้วว่าจะยึดตามเสียงส่วนใหญ่ ซึ่งส่วนใหญ่ที่ฟังมานั้น ไม่แก้ไขหมวด 1 หมวด 2 แต่ว่ายังเคารพ
เสียงที่แตกต่าง โดยจะทำการบันทึกให้มิได้มีการขัดขวางใด ๆ ขณะนี้อยู่ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรี            
กำลังรวบรวมสรุป โดยภายในไตรมาสแรกสามารถทำให้เสร็จสิ้นได้ ซึ่งจะพยายามทำให้เสร็จภายใน
มกราคมนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลไม่เห็นด้วยกับการควบคุมคุกคาม ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว    
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เป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถ้ามีบริบทที่ชัดเจนกระบวนการทางกฎหมายก็ ยังดำเนินการอยู่             
ในประเด็นทางการเมืองที่เกิดขึ้น ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย แต่กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมหรือไม่เป็นธรรม  
ก็เข้าสู่กระบวนการแก้ไขให้เรียบร้อย ถ้ามีกฎหมายอยู่และไม่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ก็เกิดความลำบากใจ 
เพราะถ้าหากไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ ก็ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้อีก จึงขอให้อย่าท้าทายกฎหมาย             
ที่ยังมีอยู่โดยแท้จริงแล้วปัญหาต่าง ๆ สามารถเจรจาร่วมกันได้ ตามหลักสากลจะใช้งานเสวนา                
สร้างความเข้าใจโดยสันติหาทางออกร่วมกัน เพ่ือที่จะทำให้ปัญหาของสังคมนั้นดียิ่งขึ้น รัฐบาลไม่เคย
ปฏิเสธถ้ามีการกระทำที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจากฝ่ายใดก็ไม่สามารถทำได้ รัฐบาลมีหน้าที่ทำให้คำสั่งหรือ
การจัดการที่ผิดให้ถูกต้องที่สุด สำหรับความเท่าเทียมของผู้ต้องหาในเรือนจำนั้น ขอยืนยันว่าเป็นไปตาม
กฎหมายตามหลักสากล ผู้ที่อยู่ในเรือนจำถ้าแพทย์วินจิฉยัว่าปว่ย ต้องดำเนินการตามกรอบของกฎหมาย 
ซึ่งการตัดสินใจของแพทย์ถือเป็นที่สุด อย่านำเรื่องของกฎหมายที่เป็นเรื่องปกติมาเป็นปัญหาให้รัฐบาล
เป็นผู้สร้างความเหลื่อมล้ำต้องมีความเที่ยงธรรม รัฐบาลมีความตั้งใจในการทำเรื่องความเสมอภาค  
ความเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นโอกาสทางการศึกษา เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องโอกาสการใช้ชี วิต อันคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

   1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้
และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา โดย นายกมลศักดิ์  ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
   ปัญหาน้ำท่วมในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้และพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดสงขลา  
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าว นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงพ้ืนที่ใน                   
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้ง นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพ้ืนที่
ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองถึงแม้จะมีภารกิจต่าง ๆ มากมาย แต่ด้วยความเป็นห่วงพ่ีน้องประชาชน
การตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในวันนี้ เพื่อต้องการคำตอบให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบ เป็นที่ทราบ
กันดีว่าในวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2566  ได้มีน้ำท่วมหนักในในพ้ืนที่ 3 จังหวัดภาคใต้และพ้ืนที่บางส่วน
ของจังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้น้ำท่วมสูงในรอบ 50 ปี ทำให้บ้านเรือน อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์
ทางการศึกษาได้รับความเสียหาย หลายครอบครัวขาดที่อยู่อาศัยเนื่องจากบ้านได้พั งทลายไปกับ            
น้ำท่วมหนักปัญหาเหล่านี้เชื่อว่ารฐับาลไม่ได้นิ่งนอนใจ ประชาชนต้องการทราบความชัดเจนถึงมาตรการ
การเยียวยา รัฐบาลมีมาตรการอย่างไรที่ช่วยเหลือผู้ได้รับประสบอุทกภัย รวมทั้งต้องการให้พ้ืนที่           
มีการประชาสัมพันธ์มากกว่านี้   ส่วนเงินที่ภาครัฐได้มีการเยียวยายังคิดว่าเป็นจำนวนน้อย                          
ขอให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) เปิดรับบริจาคให้พ่ีน้องประชาชน 
นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนหลายแห่งได้รับความเสียหาย รัฐบาลจะมีการช่วยเหลืออย่างไรบ้าง เหตุการณ์ 
ที่ผ่านมาหลายพ้ืนที่ได้สะท้อนให้เห็นว่าอุปกรณ์ที่จะขนย้ายชีวิตและทรัพย์สินของพ่ีน้องประชาชน                
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นั่นคือ เรือ ที่ยังมีปัญหาไม่เพียงพอในการช่วยเหลือ ทั้งนี้ ตนได้ประสานขอเรือมายังอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เนื่องจากเรือภายในจังหวัดไม่เพียงพอ รัฐบาลจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรในอนาคต  

     นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามว่า นายเศรษฐา 
ทวีสิน นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้มาตอบกระทู้ถามของ นายกมลศักดิ์   ลีวาเมาะ สมาชิก                        
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ  ว่าให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) บูรณาการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะ
ยาว เพ่ือป้องกันอุทกภัยที่เกิดขึ้น ส่วนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการรายการพยากรณ์อากาศ โดยได้เก็บ
สถิติในรอบ 50 ปี  พบว่าในช่วงบางพ้ืนที่ได้มีฝนตกถึง 663 มิลลิเมตร ประกอบกับจังหวัดนราธิวาส           
มีแม่น้ำหลายสายที่ไหลผ่าน อาทิ แม่น้ำโก-ลก  แม่น้ำสายบุรี  แม่น้ำบางนรา ซึ่งแม่น้ำเหล่านี้เป็นสายน้ำ
ที่ไหลยาวตลอดพ้ืนที่ทำให้เกิดน้ำท่วม รัฐบาลได้มีแนวทางในการป้องกันในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น                
ในอนาคต โดยจะมีการวางแผนในระยะยาว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยได้ลงพ้ืนที่                 
ในอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส และในวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ตนได้ลงพื้นที่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี 
เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วม และเป็นประธานอนุมัติการเยียวยาให้กับประชาชนในเบื้องต้น รวมทั้ง 
ได้สั่งการให้ ศอ.บต. เร่งดำเนินการ นอกจากนี้ ยังมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการเร่งดำเนินการที่แต่ละกระทรวงรับผิดชอบ                
อย่างเร่งด่วน หลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือให้กับพ่ีน้องประชาชน มีดังนี้ 1. กรณีเสียชีวิต จะได้รับ                
ค่าจัดการศพ รายละ 50,000บาท พร้อมเงินทุนเลี้ยงชีพแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอีก 30,000 บาท           
รวมเป็น 80,000 บาท  2. กรณีบ้านเรือนเสียหาย จะได้รับเงินเยียวยา แบ่งเป็น  1) เสียหายน้อย                
(เสียหายน้อยกว่าร้อยละ 30 ) ไม่เกินหลังละ 15,000 บาท  2) เสียหายมาก (เสียหายร้อยละ 30 - 70) 
ไม่เกินหลังละ 70,000 บาท  3) เสียหายทั้งหลัง (เสียหายเกินร้อยละ 70) ไม่เกินหลังละ 220,000 – 
230,000 บาท นอกจากนี้ ยังมีกองทัพภาคที่ 4 ช่วยซ่อมแซมโครงการพื้นฐานในด้านการคมนาคม  

       1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
                             1.2.1. กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการปัญหาที่ เกิดขึ้นในวันสงกรานต์                  
พระประแดง โดย นายวีรภัทร คันธะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ พรรคก้าวไกล 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                               จากประเพณี สงกรานต์พระประแดงเมื่ อวันที่  23 เมษายน  2566                      
สถานีตำรวจภูธรพระประแดง ได้มีมาตรการประกาศใช้กฎระเบียบตามประกาศของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ เรื่อง การยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถบางประเภท พ.ศ. 2566 
ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2566 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีมาตรการ ดังนี้ 
1. กำหนดให้คนขับและผู้โดยสารที่นั่งหน้าข้างคนขับต้องรัดเข็มขัดนิรภัยเสมอ  2. นั่งในแคปได้ไม่เกิน              
3 คน 3. กำหนดจำนวนคนนั่งท้ายรถกระบะไม่เกิน 6 คน โดยต้องนั่งกระบะและปิดฝาท้ายกระบะ                
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4. ห้ามยืนโดยสารท้ายกระบะ  5. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ ผู้มีส่วนสูงไม่ถึง 135 เซนติเมตร                   
นั่งท้ายกระบะ  6. ห้ามนั่งซ้อนและห้ามนั่งขอบกระบะ  7. ขณะชับขี่โดยมีผู้โดยสารตอนท้ายต้องขับชิด
ขอบทางด้านซ้าย ใช้ความเร็วไม่เกิน 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  นอกจากนี้ ในเรื่องของเส้นทางจราจร
โดยรอบของพ้ืนที่อำเภอพระประแดงนั้น ในวันที่ 23 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.00 -19.00 น.            
ปิดเส้นทางจราจร ห้ามเดินรถ หรือจอดรถในถนนและห้ามใช้รถบรรทุกน้ำตามเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่ 
ถนนนครเขื่อนขันธ์ ถนนทรงธรรม (ตลอดสาย) ถนนพระราชวีริยาภรณ์ (ตลอดสาย) ถนนเพชรหึงษ์ 
(ตลอดสาย) และซอยสุขสวัสดิ์ 39 (ตลอดสาย) และผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปรา การ                 
พลตำรวจตรี พัลลภ แอร่มหล้า ได้มีคำสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำชับให้เลิกเล่นน้ำตั้งแต่เวลา                  
18.00 น. จากมาตรการข้างต้นพบว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด มีการเล่นน้ำ              
เกินเวลาก่อให้เกิดปัญหาต่อประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ปัญหาทรัพย์สินเสียหาย ปัญหาเรื่องเสียงดัง
ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาจราจรติดขัดยาวไปนอกเขตพ้ืนที่อำเภอพระประแดง ส่งผลกระทบการจราจร
ไปถึงกรุงเทพมหานคร เช่น เขตธนบุรี เขตราษฎร์บูรณะ เขตทุ่งครุ เขตบางขุนเทียน เขตจอมทอง และ
จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ ประขาชนที่ ใช้เส้นทางทั้งถนน
สุขสวัสดิ์ ถนนวงแหวนอุตสหกรรม ถนนทรงธรรม ถนนนครเขื่อนขันธ์ ถนนพระราชวีริยาภรณ์ ถนน
เพชรหึงษ์ ถนนริมทางรถไฟปากน้ำ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ถนนพระราม 2  ถนนสุขุมวิท  ถนนพระราม 3                   
ถนนประชาอุทิศ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนราษฎร์บูรณะ ได้รับความเดือดร้ อนทั้งผู้ใช้ถนน
และผู้ที่พักอาศัยอยู่บริเวณนั้น ทั้งนี้ การเล่นน้ำในวันสงกรานต์พระประแดง ควรกำหนดขอบเขต           
ที่ชัดเจน จัดขอบเขตในการเล่นน้ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการจราจรของถนน โดยเสนอให้จัดขอบเขต            
เล่นน้ำเฉพาะบริเวณเทศบาลเมืองพระประแดง และควรใช้มาตรการที่เคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย 
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อีกครั้ง ควรใช้มาตรการที่เคร่งครัดในการใช้ประกาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่องการยกเว้นให้คนโดยสารไม่ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยในรถ                
บางประเภท พ.ศ. 2566 จึงขอเรียนถามว่า 1. ในอนาคตรัฐบาลจะจัดการปัญหานี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด  2. รัฐบาลมีแนวทางในการแก้ปัญหาการจราจรของถนนทุกเส้นที่มีปัญหา
อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
                              นายทรงศั กดิ์  ทองศรี  รั ฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงมหาดไทย                   
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามแทน ตอบชี้แจงว่า ประเพณีสงกรานต์เป็น Soft Power ของประเทศไทย 
ที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมาก สำหรับประเพณีสงกรานต์พระประแดง เป็นประเพณีเก่าแ ก่            
ที่มีวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งแตกต่างจากประเพณีสงกรานต์อื่น คือมีการจัดงาน               
ที่ช้ากว่าประเพณีสงกรานต์พ้ืนที่อื่น ๆ เป็นการจัดประเพณีสงกรานต์ของคนไทยและคนมอญ ต่อเนื่อง
มากว่า 200 ปี โดยกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่ผสมผสานวิถีชีวิตของชาวมอญและชาวไทย สำหรั บในปี 
2566 มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 50,000 คน เยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสรับฟังผู้ที่เข้าร่วมงาน 
ส่วนใหญ่คนในพ้ืนที่รู้สึกว่า อาจมีผลกระทบบ้าง แต่มิได้มีความต้องการที่จะให้มีการยกเลิกประเพณี
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สงกรานต์ดังกล่าว เนื่องด้วยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก การกำกับควบคุมดูแลจึงไม่เป็นไปตาม                
ความพึงพอใจของทุกฝ่ายได้ ทั้งนี้  ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการมีเส้นทางคมนาคมที่อยู่ระหว่าง                 
การก่อสร้างส่งผลให้พ้ืนที่จราจรนั้นหายไป และถนนสุขสวัสดิ์นั้นมีจุดกลับรถจำนวนมาก ส่งผลให้
การจราจรมีปัญหา เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ได้มีการบูรณาการเพ่ือเตรียมความพร้อมกับ
ประเพณีสงกรานต์พระประแดงปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 เมษายนนี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก
จังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอ เทศบาล และ
ประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน บูรณาการกันว่าจะมีแนวทางอย่างไรในการที่จะป้องกันไม่ให้มี
ปัญหาเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งได้กำหนดแนวทางไว้เบื้องต้น โดยให้เทศบาลพระประแดง ติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับทราบเกี่ยวกับเส้นทางจราจรที่ปิดในช่วงเวลาและน้ำสงกรานต์              
ก่อนการจัดงาน อย่างน้อย 10 วัน และให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ เส้นทางดังกล่าว 
และวางแผนการเดินทาง พร้อมทั้งประสานงานรถติดจอ LED โฆษณาประชาสัมพันธ์ติดป้ายเตือนป้าย
ประกาศการจัดงาน สงกรานต์พระประแดง โดยแสดงพ้ืนที่การจัดงาน เส้นทางควรหลีกเลี่ยง และ 
แนะนำเส้นทางอื่นๆ รวมถึงช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ ตำรวจรับแจ้งเหตุศูนย์ดำรงธรรม หน่วยงาน                
ที่เกี่ยวข้องพร้อมเลขหมายโทรศัพท์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน นอกจากนี้ นำข้อมูลเดิมที่เคยพบว่า           
มีปัญหา อาทิ การตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรอง โดยให้ปีนี้มีมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ประสานงานเจ้าหน้าที่
ตำรวจ เทศกิจ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) อาสารักษาดินแดน และเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานต่าง ๆ ให้มากขึ้น บังคับใช้กฎหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การควบคุมการดื่ม              
การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                 
พ.ศ. 2551 โดยเน้นย้ำถึงเรื่องการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวัด สถานที่ราชการ สถานที่
น้ำมันเชื้อเพลิง และเครื่องจำหน่ายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ห้ามจำหน่ายให้แก่เยาวชนที่อายุต่ำกว่า 20 ปี
บริบูรณ์ เป็นการป้องปรามการกระทำความผิดต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เช่น การทะเลาะ
วิวาท ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินเสียหายได้ วิธีการดังกล่าวเป็นแนวทางเบื้องต้น ยืนยันว่ามีการจัดงาน
ดังกล่าวเพ่ือเป็นการสืบสานประเพณีต่อไปสำหรับการเล่นสงกรานต์ในปีก่อน ๆ เกิดปัญหาการเล่น
ล่วงเลยเวลา ตามมาตรการกำหนด เนื่องจากไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจน ซึ่งในปีนี้ได้มีการบูรณาการและ
กำหนด หลักเกณฑ์เพ่ิมเติมเบื้องต้น รวมทั้งกำชับการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ให้ได้มาก
ที่สุด โดยมีการกำหนดให้หยุดเล่นน้ำในเวลา 18.00 น. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์และ
ออฟไลน์ให้รับทราบโดยทั่วกัน เรื่องของการจราจรมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเทศกิจ อปพร.             
รักษาดินแดน เจ้าหน้าที่ มูลนิธิต่าง ๆ อำนวยความสะดวกการจราจรในพ้ืนที่ การจัดงาน พร้อมทั้ง
ประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการตั้งกรวยงานจุดตัด จุดกลับรถ ให้ครอบคลุมพ้ืนที่                
มากที่สุด ทั้งนี้  มีการเพ่ิมเที่ยวการเดินรถโดยสารสาธารณะ เพ่ืออำนวยความสะดวกประชาชน                  
โดยจะกำชับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงาน บูรณาการในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้ดีที่สุด 
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                             1.2.2. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน                
ของประชาชนอย่างเร่งด่วน โดย นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                              - ขอเลื่อนกระทู้ถามออกไปก่อน และจะตอบในวันที่ 4 เมษายน 2567 

   1.2.3. กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายช่วยเหลือรายได้เกษตรกร โดย นายพงษ์มนู 
ทองหนัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรครวมไทยสร้างชาติ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม นายกรัฐมนตรี 
                              ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสภาพพ้ืนที่และสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม  
กับการทำการเกษตร ซึ่งสินค้าเกษตรเป็นสินค้าส่งออกและทำรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนมาก 
โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นต้น และถึงแม้ราคา
ตลาดพืชเศรษฐกิจในตลาดโลกจะมีราคาดีอย่างต่อเนื่อง แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะประสบปัญหาต้นทุน
การผลิตที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัจจัยการผลิต เช่น ราคาปุ๋ย น้ำมันชื้อเพลิง ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น 
และการทีปัจจัยการผลิตสูงขึ้นก็ไม่ได้ทำให้ราคาผลผลิตมีราคาสูงขึ้นด้วย ประกอบกับเกษตรกรบางราย
ขาดแคลนที่ดินทำกิน ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน นอกจากนั้น  ยังเผชิญกับปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม                     
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิดภาวะเอลนีโญ จึงทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ จำหน่าย      
ไม่ได้ราคา ส่งผลให้เกิดบัญหาในเรื่องดังกล่าว เช่น บัญหาหนี้สิน ปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหา
ครอบครัว เป็นต้น ซึ่งภาครัฐได้มีนโยบายในการช่วยเหลือรายได้เกษตรกรหลายโครงการ เช่น โครงการ
ประกันรายได้เกษตรกร โครงการสินเชื่อเพ่ือการเกษตรและโครงการพัฒนาภาคเกษตร เป็นต้น รวมทั้ง  
มีการอนุมัติงบประมาณนแต่ละบีสำหรับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่ อเนื่องมาโดยตลอด                   
แต่ยังไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนหรือแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำได้อย่างยั่งยืน                 
จึงขอเรียนถามว่า 1. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการดูแลช่วยเหลือรายได้แก่เกษตรกรในระยะสั้น
และระยะยาว เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม่ อย่ างไร ขอทราบรายละเอียด                
2. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการในการดำเนินการเรื่องสวัสดิการเกษตรกรอย่างถ้วนหน้าและถ้ามี               
การดำเนินการจะใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร และที่มาของแหล่งเงินได้มาจากที่ใดหรือไม่ อย่างไร                 
ขอทราบรายละเอียด 
           นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามแทน ชี้แจงว่า ความยากจนของพ่ีน้องเกษตรกรที่ผ่านมาในทุกยุคทุกสมัย           
พ่ีน้องเกษตรกรคือเสาหลักของประเทศ ถ้าพ่ีน้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็เป็นกำลังหลักของ
ประเทศ รัฐบาลเล็งเห็นปัญหาที่ เกิดขึ้นและพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้  ในส่วนของรัฐบาล            
ได้มีมาตรการในการดูแลขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของสถานการณ์ สำหรับราคายางพารารัฐบาล         
ได้มีการแก้ไขปัญหาแทรกแซง สามารถทำให้ราคาได้ดีขึ้น  ส่วนในระยะสั้นมีการช่วยเหลือเกษตรกร           
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รายย่อยให้เกษตรกรมีค่าครองชีพที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรขึ้นทะเบียน              
การซื้อขายยาง รวมทั้งเพ่ิมการแปรรูปยางพาราที่ใช้ภายในประเทศสร้างความยั่งยืนในการประกอบ
อาชีพที่หลากหลาย รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยาง การจัดหาช่องทาง
ตลาดใหม่  มาตรการการระยะยาวโดยการวิจัยและส่งเสริมสร้างระบบการส่งเสริมการตลาดที่ใช้อ้างอิง
กับประเทศอื่น ๆ อีกทั้งแก้ไขปญัหาการปราบปรามลักลอบนำยางพาราเขา้มาภายในประเทศ นอกจากนี้ 
กระทรวงพาณิชย์ Kick Off มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2566/2567 เกษตรกร         
ผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท ไม่ เกิน 20 ไร่ต่อครัวเรือน หรือไม่ เกินครัวเรือนละ 20,000 บาท                  
ตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิ ต 
2566/2567 ซึ่งมีเป้าหมายเกษตรกร 4.68 ล้านครัวเรือน ซึ่งอาจจะเป็นมาตรการที่อาจจะเกิดขึ้น                
เป็นครั้งคราว ส่วนผู้ประกอบการโรงสี ได้ให้สินเชื่อในอัตราที่ดอกเบี้ยต่ำ                      

                             1.2.4. กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาความยากจน โดย นายจุติ ไกรฤกษ์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรครวมไทยสร้างชาติ  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม                      
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
                              ความยากจนเป็นปัญหาใหญ่ที่รุนแรงที่สุดปัญหาหนึ่งของไทย ซึ่งส่งผลต่อ             
การบริหารประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชากรที่ยากจนในขณะนี้มีเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก
ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังประสบกันอยู่ ทำให้ประขาชน                 
บางกลุ่ม บางพ้ืนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่ามาตรฐานมาก สถานการณ์ความยากจนในปี 2564 มีคนยากจน
จำนวนทั้งสิ้น 4.4 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนคนยากจนที่ร้อยละ 6.32 ลดลงจากปีก่อนที่มีสัดส่วน                  
คนยากจนร้อยละ 6.83 ขณะที่ เมื่อพิจารณาจำนวนครัวเรือนที่ยากจนพบว่าครัวเรือนยากจน                          
มีจำนวนทั้งสิ้น 1.24 ล้านครัวเรือนในปี 2564 คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 4.79 ของครัวเรือนทั้งหมด                 
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ที่มีจำนวนครัวเรือนยากจนประมาณ 1.40 ล้านครัวเรือน สำหรับสาเหตุ
สำคัญที่ทำให้สถานการณ์ความยากจนปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐในช่วง                   
COVID-19 แต่ภาพรวมประชาชนในประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีฐานะยากจนอยู่มาก ระบบสวัสดิการ
ภาครัฐมีความครอบคลุมแต่มีปัญหาเรื่องการตกหล่นและความเพียงพอในภาพรวม อย่างไรก็ตาม                   
ยังพบบัญหากลุ่มเป้าหมายที่มีการตกหล่น โดยเด็ก 0 - 6 ปี ไม่ได้รับสวัสดิการใด ๆ รวมถึงมีผู้พิการ    
เพียงร้อยละ 44.4 เท่านั้นที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตลอดจนมีคนจนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ                  
ถึงร้อยละ 51 การเข้าถึงที่ดินแหล่งเงินทุนและโครงสร้างพ้ืนฐานยังมีความแตกต่างกัน การเข้าถึง                  
การถือครองที่ดินของเกษตรกรมีแนวโน้มลดลง และยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เนื่องมาจาก                     
การกระจุกตัวของการครอบครองที่ดินและการกักตุนที่ดินเพ่ือเก็งกำไร รวมทั้งเกษตรกร ส่วนใหญ่                
นำที่ดินไปค้ำประกันสินเชื่อและไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ ทำให้ที่ดินหลุดมือไปสู่กลุ่มนายทุน รวมทั้ง
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนมีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจต่างกันทำให้มี
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ต้นทุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนไม่เท่ากัน รัฐบาลจำเป็นต้องเร่งดำเนินการหาแนวทางแก้ไขปัญหา                  
อย่างจริงจัง เพ่ือให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า  1. รัฐบาล              
โดยกระทรวงการคลังมีแนวทางและนโยบายในการแก้ ไขปัญหาความยากจนของคนไทย                          
อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร ขอทราบรายละเอียด   2. ขอทราบความคืบหน้าแนวทางการดำเนินการ               
ของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาทกุช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(สจพ.) ได้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 
                              นายจุล พันธ์  อมรวิวัฒ น์  รัฐมนตรีช่ วยว่ าการกระทรวงการคลั ง                 
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามแทน ตอบชี้แจงว่า กลไกแก้ปัญหาความยากจนของรัฐบาล โดยมีหลัก
คิดในการแก้ไขปัญหาความยากจน จากการเพ่ิมรายได้ การลดรายจ่าย การแก้ไขปัญหาด้านหนี้สิน             
ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายในการดำเนินภารกิจในแต่ละด้าน เช่น การลดภาระค่าครองชีพ กระทรวงพาณิชย์        
ที่ดำเนินภารกิจในการควบคุมราคาสินค้าอย่างเคร่งครัด ราคาพลังงานที่ดำเดินการตามกรอบที่
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานดูแล โดยการตรึงราคาน้ำมัน ราคาไฟฟ้า ที่เหมาะสม  
ไม่เป็นภาระประชาชน และสามารถสร้างขีดความสามารถแข่งขันให้จัดเอกชนไทยในการต่อสู้กับ
ตลาดโลกได้  ขอยืนยันว่าหลักคิดของรัฐบาล จะตรึงราคาค่าครองชีพให้กับประชาชนต่อไป                   
และจะปรับแก้โครงสร้างของราคาพลังงานต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐในระยะยาว 
ซึ่งจะสามารถดแูลประชาชนให้มีค่าครองชีพที่เหมาะสมต่อไป สำหรับด้านรายได้มีโครงการ 1 ครอบครัว 
1 Soft Power เพ่ือดึงศักยภาพคนไทย อย่างน้อยครอบครัวละ 1 คน ในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับ
ครอบครัว มีแนวคิดที่จะเพิ่มรายได้ต่อหัว โดยให้พ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง นอกจากนี้ 
ยังมีกลไกดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างชาติ ในภาคบริการ เป็นหัวใจหลักในการค้ำชูระบบเศรษฐกิจ            
ของไทย รัฐบาลได้ผลักดันเปิดวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวหลายประเทศ เช่น จีน อินเดีย เป็นต้น                
ให้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยสร้างรายได้ให้กับประเทศในระยะกลางและระยะยาว มีโครงการที่จะผลักดัน  
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่สะท้อนไปยังประชาชนผ่านรายได้ คือการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติ 
ส่งผลให้เกิดการจ้างงานมีอาชีพใหม่ ๆ สร้างเป็นรายได้ให้กับประชาชน และสามารถนำเงินไปหมุนเวียน
เศรษฐกิจ ในด้านหนี้สิน มีโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างครบวงจร แบ่งเป็นหนี้               
นอกระบบและในระบบ โดยมีกลไกในการช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ผ่านทางฝ่ายปกครอง และฝ่าย
ความมั่นคง เข้ามาช่วยเจรจา หารือหาทางออกให้กบัประชาชน ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาได้ สำหรับหนี้สิน
ในระบบมีกลไกผ่านภาครัฐ ทั้งธนาคารเฉพาะกิจ อาทิ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง ซึ่งมีความ
พร้อมในการที่จะเข้าไปรองรับหนี้สินของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือข้าราชการ โดยขณะนี้
ตัวเลขหนี้สินอยู่ในวิกฤต ซึ่งน่าเป็นห่วงและรัฐบาลต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา ให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็น
กลุ่มใดก็ตาม ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับความแม่นยำของข้อมูล คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ที่จะเข้าร่วม
โครงการสวัสดิการต่าง ๆ ของรัฐ โดยมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพ่่ือช่วยเหลือประชาชนมีการสานต่อ



- 11 - 

 

โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ กลไกลดิจิทัลวอลเลท ที่ใช้บล็อกเชนในการชี้ ชัดว่ามีประชาชนการใช้จ่าย
หมุนเวียนอย่างไร ด้วยเหตุนี้ สามารถนำไปดำเนินนโยบาย สร้างรัฐสวัสดิการให้กับประชาชนที่สามารถ
กำกับได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ตรงตามเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งไว้ได้ทุกประการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 
ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมยุทธศาสตร์ชาติ มีการยืนยันว่าการปฏิบัติงานของ สจพ.                 
ยังคงดำเนินการต่อไป โดยจะมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีเข้าไปบรรจุใน สจพ. เพ่ือดำเนินการให้เป็น
ประโยชน์ต่อไป นอกจากนี้ รัฐบาลได้มองเห็นปัญหาเกี่ยวกับเด็กหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งรัฐบาล           
ได้ดำเนินการเติมเงินงบประมาณปี 2567 เข้ากองทุนเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการเฉพาะ จำนวน 
6,000 ล้านบาท สำหรับปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย ของประชาชน รัฐบาลมีแนวคิดออกโฉนด 10 ล้านไร่ 
ตามนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งในเดือนมกราคมนี้กรมธนารักษ์จะมีโครงการนำร่องที่จังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือให้ประชาชนมีที่อยู่ที่ทำกินต่อไป ทั้งนี้ ข้อพิพาทระหว่างราคาพ้ืนที่ของธนารักษ์กับการเคหะ         
จะนำไปปรับอัตราราคาความเป็นธรรมให้กับประชาชนมาเช่าอยู่ กลไกของรัฐไม่ว่าจะเป็นส่วนงานใด           
ก็ตาม หากมีความร่วมมือกันการแก้ไขปัญหาของประชาชนก็จะสามารถลุล่วงได้ 

                1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
                              1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก โดยนายพงษ์มนู ทองหนัก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั งหวัด พิษณุ โลก  พ รรครวมไทยสร้ างชาติ  เป็ นผู้ ตั้ งก ระทู้ ถ าม  ถาม  นายกรัฐมนตรี                                
ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีฯ 
มอบหมายให้ นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำเขื่อน            
ลำปาว โดยนายพลากร พิมพะนิตย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์ พรรคเพ่ือไทย     
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้นางมนพร 
เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

ประธานฯ ขอนำระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ที่ประชุม 
ไม่ขัดข้อง  

7.1 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากฎหมายและมาตรการควบคุม
กำกับบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย แทนตำแหน่งที่ว่างลง 1 ตำแหน่ง เพราะลาออก (นายเกรียงยศ                
สุดลาภา) ที่ประชุมเสนอ นายสุขสันต์ กิตติศุภกร แทนตำแหน่งที่ว่าง 

  (2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                     (ไม่มี) 
   

   (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
 

   (4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                     (ไม่มี) 
        



- 12 - 

 

            เรื่องด่วน  
    - ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... โดยมี คณะรัฐมนตรี 
เป็นผู้เสนอ เนื่องจาก มีร่างพระราชบัญญัติทำนองเดียวกันอีก 6 ฉบับ ประกอบดว้ย 
                   ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจรุะเบียบวาระแล้ว 3 ฉบับ ได้แก ่
                    1. ร่างพระราชบัญญัติกำกับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพแบบบูรณาการ 
พ.ศ. ....  โดยมี นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 22,251 คน               
เป็นผู้เสนอ) 
                   2. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือประชาชน พ.ศ. .... โดยมี นายอนุทิน                 
ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าก กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
                   3. ร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพ่ือสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. ....                
โดยมี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
                  และร่างพระราชบัญญัติที่ยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระอีก 3 ฉบับ ได้แก่ 
                  4. ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพ่ืออากาศสะอาด พ.ศ. .... โดยมี นางสาวตรีนุช 
เทียนทอง กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
                  5. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาอากาศสะอาดเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ....                 
โดยมี นายร่มธรรม ขำนุรักษ์ กับคณะเป็นผู้เสนอ  
                  6. ร่างพระราชบัญญัติฝุ่นพิษและการก่อมลพิษข้ามพรมแดน พ.ศ. .... โดยมี                 
นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ  
                 ประธานฯ ขอนำร่างพระราชบัญญัติทั้ง 7 ฉบับ มาพิจารณาร่วมกัน ที่ประชุมไม่ขัดข้อง     
ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้แถลงหลักการและเหตุผลว่า ด้วยหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
จัดการเพื่ออากาศสะอาด เหตุผล ตามที่ปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศกำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงต้นปีและปลายปีของทุกปี              
จึงต้องมีการกำหนดกลไกในการบริทารจัดการมลพิษทางอากาศทั้งในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 
กำหนดให้มีการพัฒนาและบูรณาการการบริหารจัดการปัญหาของทุกภาคส่วนให้ เป็นระบบ                       
และเพ่ือให้เป็นการสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดให้มีระบบการวางแผน                
การดำเนินงานและกำกับดแูลเพื่อลดสาเหตุการเกิดมลพิษที่แหล่งกำเนิด รวมทั้งป้องกันการปล่อยมลพิษ 
ฝุ่น ควันและกลิ่น เข้าสู่สภาพแวดล้อมและชั้นบรรยากาศ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพอากาศ 
ระบบการเฝ้าระวัง ระบบการเตือนภัย และระบบการจัดการในสถานการณ์วิกฤตจากภาวะมลพิษ              
ทางอากาศ ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อให้เกิดอากาศ
สะอาดเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำรงชีวิต
ของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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    สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ สาเหตุสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ป้องกันและการแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษในประเทศไทย คือ ความไม่เพียงพอของกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบันในการเข้ามาป้องกัน ควบคุม และกำกับดูแล สาเหตุต้นน้ำของปัญหาหมอกควันพิษ ที่มาจาก
แหล่งกำเนิดต่าง ๆ ตลอดจนกฎหมายสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมหมอกควันพิษที่                 
ล้วนเป็นกฎหมายที่ภาครัฐเป็นผู้บัญญัติขึ้นมานานแล้ว และยังคงมีผลบังคับใช้อยู่โดยขาดกระบวนการ              
มีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างเต็มที่ อีกทั้งเนื้อหาบางส่วนไม่ทันสมัย
โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อม ความไม่ทันสมัยของการกำหนด
มาตรฐานคุณภาพทางอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป การไม่มีกฎหมายหลักในการบริหารจัดการรองรับ
ระบบฐานข้อมูลและรายงานข้อมูลการปล่อยมลพิษจากแหล่งกำเนิดมลพิษ และการกำหนดมาตรฐาน
ของมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิดมลพิษระหว่างหน่วยงานที่แตกต่างกัน  ปัจจุบันมีการขยายตัว            
ของมลพิษครอบคลุมไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ กว้างขวางขึ้น และยังคงความเข้มข้นของมลพิษในระดับ                   
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่คุณภาพอากาศเป็นพิษ
ต่างได้รับผลกระทบซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายและตกอยู่ในภาวะอันตราย ทั้ง ในด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อเด็ก ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวม ระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งกำเนิดอากาศที่ไม่สะอาด การพัฒนา
มาตรฐานคุณภาพอากาศ ระบบการประเมินคุณภาพอากาศ ระบบเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัย                    
จากสถานการณ์อากาศที่ไม่สะอาด ระบบการจัดเก็บข้อมูล ระบบการจัดการในสถานการณ์วิกฤติ                
จากสภาพอากาศ นอกเหนือจากประชาชนที่หายใจติดขัดจากปัญหาฝุ่นแล้ว ยังมีเกษตรกรไร่ข้าวโพด             
ในภาคเหนือที่ต้องทุกข์ใจเรื่องการเป็นต้นเหตุของฝุ่นพิษที่ปกคลุมประเทศ แม้จะไม่ใช่คนส่วนใหญ่               
ของประเทศแต่ก็ทำอาชีพสุจริต ทั้งการเลี้ยงสัตว์ ทำไร่ หากมีทางเลือกไม่มีใครอยากเผาให้เป็นปัญหา
ของสังคม ใคร ๆ ก็อยากมีอาชีพที่สุขสบาย และรายได้ดี พ.ร.บ.อากาศสะอาด เป็นการทวงสิทธิ
มนุษยชนขั้นพ้ืนฐาน วางโครงสร้างให้พร้อมต่อการรับมือปัญหามลพิษ โดยเน้นไปที่การเจรจากับ
ต่างประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 1. ระยะสั้น หน่วยงานรัฐต้องแจ้งเตือน
ล่วงหน้าให้ประชาชน เมื่อมีฝุ่นสูง เพ่ืออพยพกลุ่มเสี่ยงไปอยู่พ้ืนที่ปลอดภัย แจกหน้ากากอนามัย             
ให้กลุ่มเปราะบาง สั่งหยุดเรียนเพ่ือลดความเสี่ยง  2. ระยะกลาง ประเทศไทยจะประสานหน่วยราชการ
ต่าง ๆ ลดปัญหาการเผาของประชาชน และ 3. ระยะยาว บังคับใช้ พ.ร.บ. อากาศสะอาด ให้ท้องถิ่น              
มีบทบาทในการจัดการปัญหาฝุ่น บังคับใช้กับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ยุติปัญหาทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ นอกจากนี้ ร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิต                      
ของประชาชน ที่ควรจะได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการเข้าถึงอากาศที่บริสุทธิ์เพ่ือให้มีสุขภาพที่ดี อีกทั้ง                   
ยังเป็นผลดีทางเศรษฐกิจ เพราะว่าประเทศไทยจะก้าวทันต่อเงื่อนไขของการกีดกันทางการค้า                     
จากเหตุผลทางสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า รวมไปถึงยังอาจเป็นปัจจัยสำคัญ ในการสร้างพ้ืนฐานที่ดีในมิติ               
ของสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศ 
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